

Số: **6571** /BNN-HTQT

Hà Nội, ngày **06** tháng **12** năm 2010

V/v: Làm việc với nhóm chuyên gia xây dựng
Chương trình hành động quốc gia phòng chống
cúm gia cầm, ứng phó đại dịch và "Một sức khỏe"

Kính gửi: Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ

Chương trình hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2006 - 2010 (còn gọi là 'Sách Xanh') là một kế hoạch quan trọng trong ứng phó cúm gia cầm và cúm ở người trong thời gian qua, đặc biệt là trong điều phối các hoạt động ứng phó bằng các nguồn lực huy động ở cả trong và ngoài nước.

Với mục đích tiếp tục các hoạt động phòng chống cúm gia cầm và dự phòng đại dịch cúm, duy trì các thành quả đã đạt được, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Y tế được giao nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan các cấp, xây dựng đề xuất Chương trình hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, ứng phó đại dịch và "Một sức khỏe" giai đoạn 2011 - 2015 để trình Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó có sự đầu tư bằng cả nguồn lực trong nước cũng như huy động ngoài nước. Ban thư ký đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI) là cơ quan liên lạc hỗ trợ việc xây dựng đề xuất chương trình và đã thành lập nhóm chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm hoàn tất đề xuất chương trình trên cơ sở tham vấn các bên liên quan trong nước.

Để tham khảo ý kiến các bên liên quan trong khuôn khổ chương trình, Văn phòng PAHI tổ chức chuyến công tác thực địa của chuyên gia đến làm việc tại quý cơ quan.

Tên chuyên gia: Tiến sỹ David J. Rapport, quốc tịch Canada, Chuyên gia quốc tế về Hệ sinh thái (Số hộ chiếu: WG 814284 cấp ngày: 18/03/2010).

Thời gian: 13.30h ngày 07 tháng 12 năm 2010

Địa điểm: Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ

Đề nghị quý cơ quan báo cáo các cơ quan có liên quan, chuẩn bị nội dung, bố trí cán bộ tiếp và làm việc với chuyên gia để chuyên công tác đạt kết quả tốt. Mọi thông tin xin liên hệ: Ban thư ký đối tác PAHI, số điện thoại: 04 37713741, Fax: 0437711362./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban thư ký PAHI;
- Lưu VP.

**TL BỘ TRƯỞNG
KT. VU TRUONG HOP TAC QUOC TE
RUONG**



Kim Long